

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาสังคมและผู้ด้อยโอกาส

ในคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจกรรมเด็ก เยาวชน

สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๓

วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓

ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒๘๐๓ ชั้น ๒๘ อาคารสุขประพฤติ

อนุกรรมการผู้มาประชุม คือ

๑. นายอนันต์ วรดิพิงศ์	ประธานคณะอนุกรรมการ
๒. นางจิตราภา สุนทรพิพิธ	อนุกรรมการ
๓. นางสาวดารรัตน์ จันทรมณี	อนุกรรมการ
๔. นางศรีสุกิจ ศุภินทร	อนุกรรมการ
๕. นายประสิทธิ์ จันทร์ประทีปฉาย	อนุกรรมการ
๖. นางทิพวรรณ วุฒิสภา	อนุกรรมการ
๗. นางสาวอรุณโรจน์ เลี่ยมทอง	อนุกรรมการ
๘. นายนท นิมสมบุญ	อนุกรรมการ
๙. นางชฎิลรัตน์ ทรัพย์อัดแอ	อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการ

อนุกรรมการผู้ไม่มาประชุม คือ

พลตำรวจโท ยุทธนา ไทยภักดี	รองประธานคณะอนุกรรมการ
---------------------------	------------------------

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการผู้มาประชุม คือ

นายชาญณรงค์ ลักษณะินาวิน	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
--------------------------	------------------------

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา

เมื่ออนุกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายอนันต์ วรดิพิงศ์ ประธานคณะอนุกรรมการ ได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการได้เดินทางไปมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนวัดจกณีนีและโรงเรียนวัดศุภางค์ จังหวัดอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่ ๗/ ๒๕๕๓ วันพุธที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยมีการแก้ไขดังนี้

หน้า ๒ บรรทัดที่ ๒ เพิ่มคำว่า “นางชฎิลรัตน์ ทรัพย์อัลดแอ ฝ่ายบรรณาธิการ”

### ระเบียบวาระที่ ๓ พิจารณาเตรียมการจัดสัมมนา เรื่อง “การจัดการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาสทุกระดับและทุกประเภทในสังคมไทย” ในวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓

ตามที่คณะกรรมการได้กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “การจัดการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาสทุกระดับและทุกประเภทในสังคมไทย” ในวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ นั้น เนื่องจากในวันดังกล่าวข้างต้นสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายและอันตรายต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา คณะกรรมการจึงได้งดการจัดการสัมมนา และได้กำหนดวันจัดสัมมนาใหม่เป็นวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ หากในวันดังกล่าวยังไม่สามารถจัดการสัมมนาได้อีกที่ประชุมมีความเห็นให้เชิญวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน ๓๐ คน เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมการแทน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลื่อนการจัดสัมมนาเป็นวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓

### ระเบียบวาระที่ ๔ พิจารณาติดตามโครงการวิจัยเรื่อง “สถานภาพการพัฒนาการเรียนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ในสังคมไทย”

เลื่อนการพิจารณา

### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ ตามที่คณะกรรมการได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมกับประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นั้น ประธานคณะอนุกรรมการได้หารือกับที่ประชุมว่าจะได้นำโครงการจัดทำคลังความรู้ประชาชนและโครงการสอนภาษาไทยให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ เสนอให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ โดยโครงการสอนภาษาไทยให้ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่จะสอนภาษาไทยให้แก่คนไทยในประเทศอิตาลีโดยการใช้ภาษาอิตาลีเป็นเครื่องมือช่วยสอนให้รู้จักภาษาไทย โครงการนี้เป็นโครงการแรกที่จะเริ่มใช้กับคนไทยในทวีปยุโรปก่อน โดย

ดำเนินการร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดโครงการและเนื้อหาวิชาที่จะสอน ซึ่งเมื่อจัดทำรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เสนอต่อคณะกรรมการการพัฒนาสังคมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอต่อประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.) เพื่อพิจารณาต่อไป อนึ่ง ในการประชุมครั้งต่อไปที่ประชุมจะได้เชิญหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคลังความรู้ประชาชนเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดทำคลังความรู้ประชาชน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว

๕.๒ ตามที่คณะกรรมการได้เดินทางไปมอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนต่างๆ ตามโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน ทำให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนบุคลากรครูและนักเรียนในโรงเรียน พบว่าโรงเรียนแต่ละแห่งนั้นมีสภาพขาดแคลนบุคลากรครูและนักเรียน โดยมีนักเรียนไม่เกิน ๑๐๐ คน และมีครูประจำโรงเรียนที่มีสัดส่วนไม่เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นกับโรงเรียนที่มีการคมนาคมสะดวกและอยู่ในพื้นที่ที่ความเจริญเข้าถึง รวมถึงในพื้นที่ชนบทและห่างไกลความเจริญ ซึ่งอาจเกิดจากคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนดังกล่าวอยู่ในระดับที่ต่ำหรือการขาดงบประมาณการบริหารจัดการด้านต่างๆ หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขจะส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไทยในอนาคต ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีความเห็นว่าควรมีหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอข้อมูลโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีลักษณะดังกล่าว พร้อมทั้งนโยบายการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับกรณีปัญหาดังกล่าวว่ามีอย่างไรบ้าง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติให้ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อขอข้อมูลโรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีลักษณะดังกล่าว พร้อมทั้งนโยบายการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับกรณีปัญหาดังกล่าว

๕.๓ นางชฎิลรัตน์ ทรัพย์อัธแ ออนุกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมได้มอบหมายให้ดร.จิรัชฌา วิเชียรปัญญา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ดำเนินการประสานกับ Multimedia University (MMU) ประเทศมาเลเซียนั้น ได้รับการตอบรับให้คณะกรรมการเดินทางไปศึกษาดูงานได้ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ นาฬิกา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้มอบหมายให้นางชฎิลรัตน์ ทรัพย์อัธแ ออนุกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ จัดทำโปรแกรมการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย เฉพาะวันที่ ๑๓ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ตามความเหมาะสมต่อไป

๕.๔ ที่ประชุมมีมติให้นัดประชุมครั้งต่อไปในวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา  
เมื่อได้เวลาพอสมควรแล้วประธานคณะกรรมการได้กล่าวขอบคุณอนุกรรมการและ  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้วกล่าวปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา

เจ้าหน้าที่กลุ่มงานคณะกรรมการการพัฒนาสังคม  
และกิจการเด็กฯ  
ผู้จัดบันทึกการประชุม  
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓